

**Phụ lục**

**THỐNG KÊ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NĂM 2024**

*(Kèm theo Chỉ thị số: 05/CT-UBND, ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)*

<b>Số TT</b>	<b>Nội dung, nhiệm vụ</b>	<b>Đơn vị chủ trì</b>	<b>Đơn vị phối hợp</b>	<b>Thời gian hoàn thành</b>	<b>Sản phẩm</b>
<b>A</b>	<b>Nhiệm vụ chung</b>				
1	Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06 trong năm 2024 <i>(đề ra lộ trình để hoàn thành 9 nhóm mục tiêu của Đề án 06 trong giai đoạn 2023 - 2025)</i> .	Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố		Trong tháng 4 năm 2024	Kế hoạch triển khai Đề án 06 trong năm 2024 của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
2	Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết quả thực hiện Đề án 06, nhất là các tiện ích mà người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được hưởng lợi từ Đề án dưới nhiều hình thức. Tiếp tục chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính; tuyên truyền, vận động người thân sử dụng DVC trực tuyến và các tiện ích từ ứng dụng VNeID.	Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố		Thường xuyên từ năm 2024 - 2025	

3	<p>Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP thực hiện rà soát, đánh giá, đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp.</p>	<p>Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố</p>	<p>Văn phòng UBND tỉnh</p>	<p>Quý II/2024</p>	<p>Báo cáo về rà soát văn bản quy phạm liên quan đến đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân giai đoạn 2017-2018 có lộ trình sửa đổi văn bản thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.</p>
4	<p>Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; Kế hoạch số 52/KH-UBND; gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định.</p>	<p>Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố</p>		<p>Thực hiện thường xuyên khi có hồ sơ phát sinh</p>	<p>Người dân không phải khai báo thông tin nhiều lần, góp phần thực hiện chỉ tiêu đến năm 2025 sẽ hoàn thành mục tiêu có 50% các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dữ liệu dân cư được cắt giảm.</p>
5	<p>Thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực hiện theo Quyết định số 766/QĐ-TTg; bảo đảm công</p>	<p>Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố</p>	<p>Văn phòng UBND tỉnh</p>	<p>Năm 2024</p>	<p>Đạt yêu cầu dựa trên kết quả đánh giá chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người dân,</p>

	khai, minh bạch, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.				doanh nghiệp của cơ quan có chức năng.
6	Triển khai các Mô hình theo Kế hoạch số 116/KH-UBND đảm bảo phù hợp, thiết thực và hiệu quả.	Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố	Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh	Năm 2024	Các mô hình, giải pháp ứng dụng tiện ích từ nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân và định danh điện tử.
7	Chỉ đạo Tổ Công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền về sản phẩm cho vay thông qua Ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín công dân.	Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Trà Vinh	Năm 2024	Người dân được tiếp cận nhanh với nguồn vốn chính thống.
8	Đảm bảo nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu và an ninh, an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu phục vụ kết nối, đồng bộ, chia sẻ, khai thác dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.	Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố	Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an tỉnh	Thường xuyên và trong năm 2024	Đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06.
<b>B</b>	<b>Nhiệm vụ cụ thể</b>				
1	Cấp tài khoản an sinh xã hội cho các đối	Sở Lao động -	Ủy ban nhân	Trong năm	Công dân được nhận

	tượng hưởng chính sách chưa có tài khoản. Chỉ đạo chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho 100% người dân đã có tài khoản.	Thương binh và Xã hội	dân các huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh	2024	các chế độ, chính sách an sinh xã hội nhanh chóng, an toàn; không để xảy ra tình trạng trục lợi từ chính sách an sinh xã hội.
2	Rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Tăng cường phối hợp thực hiện các giải pháp thực hiện hiệu quả đối với 02 nhóm DVC liên thông.	Sở Tư pháp	Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố	Trong năm 2024	
3	Tham mưu thực hiện đảm bảo các điều kiện về nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu và an ninh, an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu phục vụ kết nối, đồng bộ, chia sẻ, khai thác dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo lộ trình.	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố	Thường xuyên, theo lộ trình	
4	Tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Luật Căn cước.	Công an tỉnh	Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,	Trong năm 2024	Triển khai cấp thẻ Căn cước, Căn cước điện tử.

			thành phố		
5	Tiếp tục tổ chức việc cấp tài khoản định danh điện tử; hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng tiện ích của ứng dụng VNeID.	Công an tỉnh		Theo văn bản hướng dẫn của Bộ Công an	
6	Phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh triển khai hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công.	Công an tỉnh	Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố	Thường xuyên và trong năm 2024	Người dân thực hiện thủ tục hành chính, nộp hồ sơ DVC trực tuyến.
7	Triển khai đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về kiến thức Chuyển đổi số hỗ trợ triển khai Đề án 06, an ninh an toàn thông tin, ưu tiên hình thức điện tử trên phần mềm đào tạo trực tuyến (MOOC).	Công an tỉnh	Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố	Trong năm 2024	Nâng cao nhận thức chuyển đổi số hỗ trợ triển khai đề án 06, an ninh, an toàn thông tin .